



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2559

“ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ คู่ความยั่งยืน ”

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา มินโบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดกว้างคู่สังคมทั้งในระดับภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยนครราชสีมา โดย สำนักวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ขึ้นในวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่สนใจ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอบข่ายของผลงาน

- ด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

- นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)
- นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การลงทะเบียน การเตรียมบทความ และการส่งบทความ

สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดในการเตรียมบทความ ได้ที่นี่ [คลิก!!](#)

กำหนดการลงทะเบียนและการส่งบทความ

วันที่กำหนด	รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559	เปิดลงทะเบียนและ เปิดรับบทความฉบับเต็ม(Full paper)
1 เมษายน 2559	ปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
30 เมษายน 2559	วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังการปรับปรุงแก้ไข
16 - 17 มิถุนายน 2559	วันประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

หมายเหตุ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ครั้งรับลงทะเบียนหน้างาน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท	ผู้นำเสนอผลงาน	ผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอ	ผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียน
ระดับชาติ	2,000 บาท	1000 บาท	ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ได้รับกระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)			ไม่ได้รับกระเป๋าเอกสารและอาหาร
การชำระเงิน ผู้นำเสนอที่ผ่านการคัดเลือกบทความย่อ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา สาขา อัมพวัน เลขที่บัญชี 491-0-26473-6 ส่งสำเนาใบชำระเงินมาที่ e-mail : research@nmc.ac.th หรือ Fax. 044-465668 ถึง สำนักวิจัยและพัฒนา			

****ผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)****
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์.044-466111 ต่อ 185
มือถือ.089-8441698 e-mail : research@nmc.ac.th